

สำรวจข้อมูลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ./ผอ.รร. ที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

นำเสนอเมื่อ : 4 ม.ค. 2559

สุพฐ. มีหนังสือ

แจ้งสำรวจข้อมูลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ด่วนที่สุด



ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/ว ๑๐๖๕

ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๕๗๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การบริหารจัดการผลคะแนนภาค ก ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา จะต้องผ่านการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใคร่สำรวจข้อมูลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ประกาศขึ้นบัญชีไว้ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น ที่ยังไม่ได้เข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้จัดทำข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลตามที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขต ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๑ ชุด ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๗๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๔-๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๕๐๓

สิ่งที่แนบมาด้วย:

[หนังสือนำเสนอ](#)

[แบบสำรวจข้อมูล](#)